

Dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình hoàn thành trên 90% khối lượng đào đắp nền đường

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài 8,4km, đi qua địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, điểm cuối tại nút giao với đường Chu Văn An, thuộc địa phận xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Đến nay dự án đã hoàn thành trên 90%

khối lượng đào đắp nền đường. Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô thiết kế đường phố chính đô thị chủ yếu, vận tốc thiết kế 80km/giờ, bề rộng mặt đường xe chạy 20,5m. Hiện đơn vị thi công đang triển khai thi công các hạng mục của cầu Kiến Giang, cầu ngang S1, thi công cấu kiện đúc sẵn và hoàn thành các công việc trên tuyến. Đồng thời, thi công đào

đắp nền đường, xử lý nền đất yếu tại các vị trí đã giải phóng mặt bằng đạt trên 90% khối lượng dự án. Giá trị khối lượng thi công xây lắp ước đạt 370/776 tỷ đồng, đạt trên 47% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, trên tuyến hiện còn vướng mặt bằng gần 600m, đoạn qua khu dân cư các xã Song An, Hòa Bình và Tự Tân của huyện Vũ Thư.

NGUYỄN THỜI



Thi công nền đường tại địa phận xã Song An (Vũ Thư).

QUỲNH PHỤ

Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện

nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ có 358 công dân thực hiện

NVQS, 39 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Quá trình tuyển quân, giao nhận quân diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Năm 2024, dự kiến huyện Quỳnh Phụ được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển 450 công dân, trong đó quân đội 405 công dân, công an 45 công dân. Để hoàn

thành chỉ tiêu được giao, UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng NVQS; xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Theo kế hoạch, từ tháng 10 - 12/2023 Hội đồng NVQS huyện phối hợp với hội đồng NVQS các địa phương tổ chức rà soát, nắm nguồn, sơ khám sức

khỏe tại các xã, thị trấn và khám sức khỏe tại huyện; đồng thời tổ chức xét duyệt, thâm nhập, chốt quân số. Sau khi chốt quân số, huyện tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú, giao lưu và tặng quà tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

NGUYỄN CƯỜNG

Hiệu quả hệ thống camera thông minh

Sau gần 3 năm triển khai, hệ thống camera thông minh giám sát giao thông, an ninh của tỉnh đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

9 giờ 57 phút ngày 30/9/2023, người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 17A-057.67 khi di chuyển qua ngã tư Trần Thái Tông - Lý Bôn đã cố tình vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện ưu tiên. Sự việc được hệ thống camera thông minh ghi lại, toàn bộ hình ảnh trích xuất về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông của phương tiện được lực lượng chức năng lập biên bản, gửi xử lý theo quy định của pháp luật. Gần đây nhất, ngày 13/10/2023, sau khi gây ra vụ sát hại thiếu nữ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) và phân xác phi tang xuống sông Hồng, đối tượng Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985 đã bắt xe khách về Thái Bình lẩn trốn. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời khai thác hiệu quả hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera thông minh, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh truy vết và bắt giữ đối tượng khi đang ẩn náu tại huyện Kiến Xương sau hơn 30 giờ gây án. Đó là những vụ việc điển hình trong việc phát huy hiệu quả của hệ thống camera thông minh.



Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh giám sát giao thông trên hệ thống camera thông minh.

các cơ quan chức năng phát hiện chính xác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo được dư luận ủng hộ đồng tình cao trong quần chúng nhân dân. Các vi phạm về trật tự ATGT và tai nạn giao thông tại các khu vực được lắp hệ thống camera thông minh đã giảm rất nhiều; các hành vi trộm cắp, cướp giật manh động gần như không còn, ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật được nâng lên. Nhờ ANTT trên địa bàn được bảo đảm nên tâm lý người dân luôn cảm thấy yên tâm, cuộc sống và

công việc kinh doanh của chúng tôi rất thuận lợi.

Thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh, từng bước hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số trên địa bàn, từ tháng 12/2020, hệ thống camera thông minh được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh triển khai thuê dịch vụ, lắp đặt tại 29 nút giao thông, điểm của ngõ ra vào tỉnh và vị trí an ninh trọng yếu trên địa bàn và đưa vào sử dụng với quy mô 128 mắt. Hệ thống giúp tìm kiếm, theo dõi hình ảnh ở từng địa điểm, hỗ trợ

giám sát giao thông, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu các hành vi vi phạm trật tự ATGT, truy vết biển số phương tiện. Hệ thống có khả năng nhận diện khuôn mặt, nhận diện đám đông theo địa điểm và từng khu vực, giúp lực lượng an ninh có thể tìm kiếm, xem lại, truy xuất dữ liệu bảo cáo các vị trí đối tượng, đảm bảo đồng nghi vấn...

Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Từ ngày 1/3/2021 đến ngày 14/9/2023, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Bình đã thực hiện việc xử lý vi phạm phát hiện qua hệ thống camera thông minh đối với các trường hợp không dừng ngay được phương tiện vi phạm để kiểm soát, xử lý hành chính, hay còn gọi là "phạt nguội". Kết quả, hệ thống đã phát hiện 7.028 trường hợp xe ô tô vi phạm, có quan chức năng đã gửi thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu người điều khiển đến xử phạt theo quy định. Trong đó, tiến hành lập biên bản, ra quyết định thi hành xử phạt vi phạm hành chính 2.373 trường hợp, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 2.000 trường hợp. Công an tỉnh đã sử dụng, khai thác 132 lượt

trích xuất phục vụ điều tra, xác minh, truy vết phương tiện, đối tượng liên quan đến các vụ án, vụ việc trong và ngoài tỉnh.

Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Đến thời điểm hiện tại, hệ thống camera thông minh được đưa vào khai thác, sử dụng đã minh chứng cho hiệu quả của mô hình thuê dịch vụ, giúp cho chủ đầu tư và đơn vị sử dụng, trong điều kiện không có nguồn nhân sự kỹ thuật chuyên sâu duy trì hệ thống trong dài hạn vẫn bảo đảm được việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống với chất lượng đáp ứng yêu cầu. Mô hình hệ thống camera thông minh của Thái Bình được rất nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Lai Châu, Sơn La... đến thăm và học tập kinh nghiệm. Hệ thống đã cho thấy lợi ích, tầm quan trọng và giá trị thực tiễn, đây cũng chính là một trong các ứng dụng, dữ liệu nền tảng để triển khai đô thị thông minh, trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, hiện nay dung lượng bộ nhớ của hệ thống camera thông minh còn hạn chế, ảnh hưởng tới việc lưu trữ dữ liệu thô trong thời gian dài ngày; hệ thống hoạt động ngoài trời không tránh khỏi những nguyên nhân khách quan như bụi bẩn, cành cây, băng rôn che, mờ tầm quan sát, sự cố mất điện lưới làm gián đoạn kết nối, ghi hình... Các đơn vị chức năng cần tiếp tục cải thiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hệ thống.

TRINH CƯỜNG

THÁI THỤY

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm

Để bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong thời điểm cuối năm, nhất là dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Thái Thụy tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Bữa ăn bán trú của các cháu Trường Mầm non Thụy Hà (thị trấn Diêm Điền).

Hiện nay, toàn huyện Thái Thụy có 1.596 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện được các cơ quan chức năng, các địa phương chú trọng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều điểm đáng lo ngại, nhất là vào dịp cuối năm và tết Nguyên đán. Đặc biệt, nhận thức của một bộ phận người dân về sử dụng thực phẩm an toàn chưa được đầy đủ, một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa thực hiện đúng các quy định liên quan đến quản lý ATTP.

Mới đây, trên địa bàn thôn An Dân, xã Thụy Dân đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 1 người tử vong, 3 người phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc theo kết quả ban đầu nghi do ăn tiết

thực phẩm trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về ATTP.

Ông Lê Văn Hoan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, ATTP tại 24 cơ sở giết mổ (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trên địa bàn huyện. Sau khi kiểm tra, đoàn đã lập biên bản đánh giá đối với từng cơ sở, trong đó chỉ rõ các chỉ tiêu chưa đạt, hướng dẫn và yêu cầu cơ sở khẩn trương có giải pháp khắc phục. Riêng đối với 8 cơ sở đánh giá chưa có biện pháp thu gom, xử lý nước

thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải khẩn trương, nghiêm túc khắc phục.

Cùng với tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, ATTP tại các bếp ăn tập thể, ngành chức năng huyện còn quan tâm đến việc bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn bán trú tại các trường học. Toàn huyện hiện có hơn 100 bếp ăn tập thể, trong đó có 87 cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Từ đầu năm học mới đến nay, ngành chức năng huyện đã tích cực kiểm tra ATTP đối với cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú đã thực hiện tốt các quy định về ATTP. Bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Hà (thị trấn Diêm Điền) cho biết: Trường hiện có 386 trẻ mầm non theo học và ăn bán trú 100%. Để bảo đảm ATTP, ngay từ đầu năm học, Trường đã mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ chế biến thực phẩm, đồng thời bồi dưỡng kiến thức về quy trình chế biến thực phẩm cho các cô nuôi. Thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm bảo đảm điều kiện về ATTP... Nhờ chú trọng chất lượng bữa ăn bán trú đã giúp

trẻ phát triển tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, mắc các bệnh luôn thấp hơn so với mức bình quân chung của huyện.

Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành chức năng của huyện đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về ATTP đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền và tập trung kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các ngành, nhóm sản phẩm, các khâu chế biến có nguy cơ cao mất ATTP, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tính đến tháng 10, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tuyến huyện và UBND các xã, thị trấn đã kiểm tra được hơn 2.500 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó hơn 1.900 lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở hơn 600 lượt cơ sở chưa bảo đảm các quy định về vệ sinh ATTP. Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng khoa ATTP, Trung tâm Y tế huyện cho biết: Thời điểm cuối năm, nhất là dịp cận tết Nguyên đán, vấn đề ATTP sẽ rất "nóng". Do đó, để bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo ATTP huyện ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP trên địa bàn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP và tiến hành thanh tra, kiểm tra trên toàn địa bàn; kiên quyết xử lý các vi phạm về ATTP gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

TRẦN TUẤN

Văn hóa ứng xử và y đức trong thời hội nhập

Đó là nội dung hội nghị tập huấn chuyên đề do Sở Y tế vừa tổ chức.

Tham gia tập huấn, hơn 500 đại biểu là cán bộ, nhân viên các đơn vị y tế công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh được chia sẻ, truyền đạt các nội dung, kiến thức về hội nhập; tầm quan trọng của ngành y và y đức của cán bộ, nhân viên ngành y tế; những kỹ năng cơ bản về phong cách giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau giữa nhân viên y tế với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp; vai trò của giao tiếp, ứng xử đối với sự phát triển của đơn vị...

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức, thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, gia đình người bệnh với cán bộ, nhân viên các đơn vị y tế.

HOANG LANH

Khai mạc lớp truyền dạy nghệ thuật ca trù

Sáng ngày 1/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc lớp truyền dạy nghệ thuật ca trù.

Từ ngày 1 - 15/11, 33 học viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, trung tâm văn hóa thể thao các huyện, thành phố, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Nhà hát Chèo Thái Bình, các đội, CLB văn nghệ trên địa bàn tỉnh được các nghệ nhân ưu tú đến từ Hà Nội, Hải Phòng giới thiệu tổng quan về nghệ thuật ca trù; việc đầu tư, khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trình diễn dân gian - nghệ thuật ca trù của người Việt; truyền dạy kỹ thuật hát, gõ phách lấy nhịp, đệm đàn, đánh trống chầu và biểu diễn ca trù. Lớp truyền dạy là tiền đề để hình thành CLB ca trù trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông qua lớp truyền dạy góp phần bảo tồn nghệ thuật ca trù, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, gắn việc bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế của địa phương và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TU ANH

Triển khai tiêm vắc-xin phòng lao cho trẻ sơ sinh tại các bệnh viện có phòng sinh

Sáng ngày 1/11, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tổ chức tiêm vắc-xin phòng lao (BCG) cho trẻ sơ sinh. Đây là 1 trong 15 bệnh viện có phòng sinh trên địa bàn tỉnh triển khai tiêm vắc-xin phòng lao cho trẻ sơ sinh.



Trẻ được tiêm vắc-xin BCG tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

Sau vắc-xin viêm gan B, vắc-xin BCG là vắc-xin thứ hai trong chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện tiêm cho trẻ trong vòng 24 giờ sau sinh tại các bệnh viện có phòng sinh. Thái Bình là một trong những tỉnh đầu tiên được triển khai chương trình. Để bảo đảm việc tiêm vắc-xin đạt hiệu quả cao, trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tiêm chủng tại các bệnh viện; đồng thời tiến hành cấp đầy đủ vắc-xin BCG cho các bệnh viện. Vắc-xin BCG được khuyến cáo chỉ định cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có hiệu quả trong việc phòng ngừa các hình thái lao nguy hiểm, trong đó có lao màng não với mức độ bảo vệ 70%. Tiêm vắc-xin ngay tại bệnh viện cho trẻ sơ sinh là giải pháp hữu hiệu, có vai trò quan trọng bảo đảm trẻ sinh ra được tiêm sớm, từ đó tăng tỷ lệ trẻ được tiêm vắc-xin BCG đúng lịch, hiệu quả.

Ngày đầu triển khai tiêm vắc-xin BCG tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình và một số bệnh viện có phòng sinh trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, an toàn, đúng quy định. Khoảng 70 trẻ sinh ra đã được tiêm vắc-xin BCG sớm ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Bên cạnh đó, thông tin tiêm chủng của trẻ được các bệnh viện cập nhật đầy đủ trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

Giám sát bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại huyện Tiền Hải

Sáng ngày 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải tổ chức giám sát bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các xã Vũ Lăng, An Ninh.



Nhân viên y tế hướng dẫn người dân thu gom, xử lý các dụng cụ chứa nước đọng, tránh để muỗi đẻ trứng.

Ngay khi có thông tin về ca bệnh sốt xuất huyết nội sinh tại xã Vũ Lăng (1 ca), xã An Ninh (2 ca), Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải đã phối hợp với địa phương điều tra, giám sát yếu tố dịch tễ và chỉ số côn trùng tại nhà bệnh nhân, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân; đồng thời, tiến hành tuyên truyền, vệ sinh môi trường, phun thuốc muỗi... Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn ghi nhận sự vào cuộc của địa phương, người dân trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tại nhà bệnh nhân, các hộ dân cần cần vận hành có muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và dụng cụ chứa nước đọng chưa được thu gom, xử lý triệt để. Các thành viên trong đoàn đề nghị địa phương, trạm y tế các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên giám sát, vệ sinh môi trường, kịp thời xử lý ca bệnh phát sinh (nếu có); trong công tác tuyên truyền cần giúp người dân hiểu rõ phân thuốc muỗi không thể tiêu diệt hết được muỗi truyền bệnh mà cần thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ, phế thải chứa nước đọng để tiêu diệt bọ gậy, không có bọ gậy sẽ không có muỗi truyền bệnh.

NHƯ HOANG